
นายนรินทร์ วรวิลาวัณย์ 
วันเข้างาน 9 พฤษภาคม 2523 
1 พ.ย.49 - 10 ก.ค.51 หัวหนา้ฝ่ายธุรกจิและการตลาด และรกัษาการในต าแหน่งผู้จัดการกลุ่มธุรกจิบริการ ส านักธุรกจิและการตลาด 
11 ก.ค.51 - 7 เม.ย.54 หัวหน้าฝ่ายธุรกิจและการตลาด ส านักธุรกิจและการตลาด 
8 เม.ย.54 - 1 มี.ค.58  หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิต ส านักส่งเสริมและพัฒนาไมเ้ศรษฐกิจภาคกลาง 
2 มี.ค.58 - 30 มิ.ย.58 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส านักธุรกิจและการตลาด 
1 ก.ค.58 -1 ต.ค.58 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส านกัธุรกจิและการตลาดและรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
2 ต.ค.58 - 30 มิ.ย.60  ผู้อ านวยการส านักธุรกิจและการตลาด 
1 ก.ค.60 - ปัจจบุัน  ผูอ้ านวยการส านกั ประจ าส านักธุรกิจและการตลาด 

 
 

2  สิงหาคม 2560 
ผมเรียนจบปริญญาตรีเมื่อปีพ.ศ.2523 เดิมทีความตั้งใจมุ่งมั่นของผมมีอยู่ 2 เส้นทางด้วยกัน

ที่จะเลือกไปท างาน คือทีอ่งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และที่ กรมป่าไม้ ตอนนั้นเพ่ือนๆ กลุ่มใหญ่ในรุ่น
ก็จะไปท างานกรมป่าไม้กันเป็นส่วนใหญ่ จะมีไม่กี่คนที่เลือกมาท างานอ.อ.ป. ซึ่งแรงบันดาลใจของผมและ
หลายๆคนที่ตัดสินใจมา อ.อ.ป.ใน ตอนนั้นก็คือท่านอาจารย์อ านวย (ศาสตราจารย์ ดร.อ านวย  คอวนิช)  ท่าน
เป็นเหมือนแรงผลักดันที่มีผลต่อจิตใจอะไรบางอย่างในตอนนั้นเป็นอย่างมากที่ท าให้อยากมาท างานที่นี่  

ประมาณปี พ.ศ. 2522 – 2523 สืบเนื่องจากตอนนั้นท่านอาจารย์อ านวยได้พานิสิตคณะ   
วนศาสตร์ทีเ่รียนวิชา Logging (การท าไม้) กับท่านมาดูงานที่ อ.อ.ป.  พามาดูกิจกรรมและภารกิจของ อ.อ.ป. 
ว่าท างานกันอย่างไร  กิจกรรมหลักที่พาไปดูงาน ได้แก่ การปลูกสร้างสวนป่า การท าไม้ออกจากแปลง
สัมปทาน และการแปรรูปไม้ รวมถึงการเผาถ่านด้วย ไปทั้งสวนป่าทั้งโรงเลื่อย แต่ที่ผมประทับใจที่สุดในตอน
นั้นก็คือการปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. นั่นเองทีเ่ป็นจุดเริ่มต้นแห่งความประทับใจ และจึงเป็นเหตุผลหลักว่า
ท าไมทุกวันนี้ผมถึงมาท างานที่นี่ ถึงแม้ว่าก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจมาลงหลักปักฐานที่ อ.อ.ป. นั้น ผมได้มี
โอกาสไปสัมผัสเรียนรู้การท างานในหน่วยงานอ่ืนมาก่อน ซึ่งผมได้มีโอกาสไปฝึกงานกับรุ่นพ่ีที่กรมป่าไม้ ได้
เรียนรู้วิธีการท างานในระบบราชการ  แต่พอผมได้มาสัมผัสกับการท างานของ อ.อ.ป. ซึ่งในครั้งแรกได้ไป
ฝึกงานที่สวนป่าสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (ตอนนั้นยังไม่แยกจังหวัด) ผมจึงได้เปรียบเทียบและคาดเดาถึงวิถี
ชีวิตและการท างานต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นในรูปแบบใด สุดท้ายแล้วผมจึงได้ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะมาท างาน
ที่ อ.อ.ป. ในที่สุด 

ช่วงแรกที่ผมเริ่มท างานที่ อ.อ.ป. นั้นได้ไปประจ าอยู่ทางเหนือที่แม่ทาน จ.ล าปาง ลักษณะ
การท างานคือเป็นการไปเปิดสวนป่าใหม่ ซึ่งชีวิตการท างานในตอนนั้นเรียกว่าเป็นความท้าทายส าหรับเด็กจบ
ใหม่อย่างผม เพราะการท างานที่เราจะต้องลงไปบุกเบิกนั้นต้องเจอกับความยากล าบากรวมไปถึงความขัดแย้ง
กับคนในพ้ืนที่ที่ยึดครองป่าในขณะนั้น แม้ว่าจริงๆ แล้วแรกเริ่มผมอยากไปท างานในสวนป่าทางใต้ด้วยซ้ า แต่
ด้วยทางผู้บริหารในขณะนั้นเห็นว่าพ้ืนที่ภาคใต้ยังไม่เหมาะกับพนักงานที่บรรจุใหม่  ด้วยความที่เราเป็นเด็กจบ
ใหม่ อายุยังน้อยและประสบการณ์ที่ยังมีไม่มากพอ จึงท าให้ไม่เหมาะกับพ้ืนที่สวนป่าทางใต้เท่าไหร่นัก เพราะ



ตอนนั้นพ้ืนที่ทางใต้ถือว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมาก กอปรกับคนที่จะท างานอยู่พ้ืนที่ทางใต้ได้น่าจะเป็นคนที่มี
ภูมิล าเนาที่อยู่ทางนั้นมากกว่า เพราะจะเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและเข้าถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่
สามารถเข้ากับคนพ้ืนที่ได้ดีกว่า เด็กใหม่อย่างผมก็เลยถูกส่งไปขึ้นเหนือแทน เพราะคิดว่าการท างานน่าจะง่าย
กว่าปัญหาไม่ค่อยมี แต่เอาจริงๆ แล้วไม่มีที่ไหนที่ไม่มีปัญหา มีทุกที่ ทุกสวนป่าต้องมีปัญหาหมด อยู่ที่ว่าจะมี
ปัญหารุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งพวกเราก็ค่อยๆ แก้ไป  

ซึ่งสวนป่าทางเหนือก็ในยุคแรกๆ สวนป่าที่ถือว่ามีปัญหาก็เช่น สวนป่าเขาคณา จังหวัด
เพชรบูรณ์ สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  และสวนป่าลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  เพราะว่ามีความขัดแย้ง
ในพ้ืนที่ เรื่องอิทธิพลมืดและความรุนแรงต่างๆ เจ้าหน้าทีส่วนป่าเราหลายคนถูกยิง ถูกลอบท าร้าย วีรชนหลาย
ท่านต้องเสียสละชีวิตไว้ที่สวนป่า ซึ่งก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักว่ากว่าจะมีสวนป่าที่เป็นปึกแผ่นอุดม
สมบูรณ์เช่นวันนี้ คนรุ่นเก่าและวีรชนได้เสียสละและทุ่มเทท างานมากแค่ไหนจนมีวันนี้ได้  

ชีวิตการท างานช่วงแรก อยู่แบบกันดารมาก ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ าประปา ใช้ตะเกียงยามค่ าคืน 
น้ าดื่มน้ าใช้ ต้องใช้บ่อเดียวกัน  มีหน้าที่ที่ต้องไปบุกเบิก ต้องไปเจอกับแรงเสียดทานของคนที่ยึดครองป่า พวก
เราก็ท างานกันอย่างมุ่งม่ันทุ่มเท จนมาเป็นสวนป่าในทุกวันนี้ได้ นับว่าช่วงชีวิตในวัยหนุ่มของผมนั้น ถือว่าการ
ไดม้าท างานที่ในสวนป่า อ.อ.ป. เป็นประสบการณ์ที่ล้ าค่า และเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตนั่นเอง 

ชีวิตการท างานของผมนั้นได้มีการหมุนเวียนไปสวนป่าต่างๆ รวมถึงไปท าไม้ที่เขื่อนเขาแหลม  

สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามล าดับ จากสวนป่าแม่ทานสวนป่าแม่มายเขื่อนเขาแหลมสวนป่าเขา

กระยางสวนป่าเขาคณาสวนป่าวังชิ้นสวนป่าแม่มายส่วนการท าไม้ซุงฝ่ายธุรกิจและการตลาดฝ่าย

จัดการผลผลิต ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลางส านักธุรกิจและการตลาด ซึ่งตอนนั้นเมื่อ
สมควรแก่เวลาและมีโอกาสมาถึงผมจึงได้ย้ายมาอยู่ส านักงานกลางที่ส่วนค้าไม้ซุง ได้มาเป็นหัวหน้างานอยู่
หลายปีเหมือนกัน หน้าที่หลักตอนนั้นก็เป็นเรื่องการค้าไม้ซุง ซึ่งในการท างานตอนนั้นผมรู้สึกสนุกกับงานมาก  
หน้าที่หลักๆ ก็จะขายไม้ซุง ลักษณะการขนส่งเป็นแพไม้ ไม่ได้ขนส่งทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ เมื่อก่อนเราใช้วิธี
ล่องแพไม้ซุงมาจากนครสวรรค์ แล้วมาแบ่งคัดเลือกผูกแพเป็นแพย่อยๆ ที่อู่ไม้ที่ปากเกร็ดและ    บางปะอิน 
ต้องวิ่งขึ้น-ลงแพไม้เพ่ือจะก าหนดราคาขายโดยการประมูล ตกน้ าตกท่ากันสนุกสนาน  ได้มาท างานตรงนี้
นับเป็นประสบการณ์และเป็นสีสันในชีวิตอีกอย่างหนึ่งของผมเช่นกัน  

ความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งในชีวิตการท างานของผมก็คือ การที่เราได้มีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันให้ อ.อ.ป. สามารถส่งออกไม้ไปยังต่างประเทศได้ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีได้อนุญาติให้ อ.
อ.ป. ส่งออกไม้ไปยังต่างประเทศได้พร้อมลดภาษีขาออกเหลือ 20% พวกเราก็ได้ร่วมร่วมกันต่อสู้เรื่องนี้มา
ตลอด 2-3 ปีเห็นจะได้กว่าจะท าเรื่องนี้ส าเร็จ ซึ่งประโยชน์จากจากการปลดล็อคเรื่องส่งออกไม้นี้ เราสามารถ
น าไปต่อยอดให้เกิดผลดีกับ อ.อ.ป. ได้ในอนาคต แม้ว่าที่ผ่านมาเราจะยังท าได้ไม่ดีนัก แต่ต่อไปหากมีการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการด าเนินธุรกิจอาจมีการเพ่ิมหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่จะรุกตลาดทางด้านนี้อย่าง
เต็มที่ ก็จะท าประโยชน์กับ อ.อ.ป. ได้อีกมาก ผมก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วย   

หากจะกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. นั้น ประเด็นหลักๆ มีดังนี้ 



1. อ.อ.ป. ดูแลสวนป่าเศรษฐกิจล้านกว่าไร่ แต่ไม่สามารถจัดการบริหารได้ด้วยตนเอง มีกฎ 
ระเบียบควบคุมมากมาย ความมั่นคง มั่งคั่งของ อ.อ.ป. แขวนไว้กับนโยบายของรัฐ เพราะเราขอใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่ป่าสงวน 

2. อ.อ.ป. มีที่ดินกรรมสิทธิ์มูลค่า 6-7 พันล้านบาท แต่น ามาพัฒนาใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เพราะมีปัจจัยไม่เอ้ืออ านวยหลายประการเช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง, พระราชบัญญัติการให้ 
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯลฯ  

อุปสรรคในการท างานอีกอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เราต้องมาเสียเวลาตอบข้อร้องเรียน 
บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาชี้แจงแก้ไข ทั้งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากถึงพ่ีน้องชาว อ.อ.ป. และน้องที่จะต้องรับภาระต่อในอนาคต คือ ใน
การท างานนั้นสิ่งส าคัญคือ “เพ่ือน” เพ่ือนในที่นี่หมายถึง เพ่ือนผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. เพ่ือนข้าราชการ รวมถึง
เพ่ือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่  ต่อให้เราเก่งแค่ไหนเราก็ไม่สามารถไปไกลได้ด้วยตัวคน
เดียว  ผมอยากให้ทุกคนให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ให้ความส าคัญกับการมีเพ่ือน เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้เราแข็งแกร่งและมีพลังในการท างาน และเมื่อเกิดปัญหาใดขึ้น จะท าให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวจะมีเพ่ือน
ร่วมกันฝ่าฟันแก้ปัญหา และพากันไปสู่จุดหมายได้ ทุกอุปสรรคจะต้องผ่านไปได้ ถ้ามีความสามัคคี  มีเพ่ือน
ค่อยช่วยกันระแวดระวังภัย มีอะไรก็ชี้แนะกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งเสน่ห์ตรงนี้ของ อ.อ.ป อย่าให้มันเลือน
หายไป ความเป็น อ.อ.ป ที่อยู่กันอย่างพ่ีน้อง เหมือนบ้าน เหมือนครอบครัว เมื่อมีภัยมาถึงตัว เราก็ร่วมแรง
ร่วมใจกัน สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในคือคน อ.อ.ป. คืออย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรวมหัวจม
ท้ายกันต่อสู้  ในวิกฤตที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่พวกเราร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันด้วยหัวใจ สู้กันจนผ่านมาได้ ผ่านจุด
เป็นจุดตายมาด้วยกันก็หลายครา ตรงนี้คน อ.อ.ป. ต้องรักษามันไว้ ทุกวันนี้ถึง อ.อ.ป จะไม่มีปัญหาร้ายแรง
อะไรแล้ว  แม้จะมีบ้างก็เข้ามาเป็นเรื่องๆ แล้วก็ผ่านไป แต่อยากให้ทุกคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ให้เราท างาน
อย่างเชิงรุก พัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่ารอให้เราเกิดวิกฤตแล้วค่อยมาตื่นตัวสามัคคีกัน ให้รักสามัคคีกันให้
มากๆ อย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว ให้คิดถึงประโยชน์ของ อ.อ.ป. และประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนเสมอ 
ให้สมกับที่วีรชนและคนรุ่นเก่าได้ร่วมกันบุกเบิกและสร้างไว้จนกว่าจะมีวันนี้ อยากฝากให้พวกเราร่วมแรงร่วม
ใจกันท าให ้อ.อ.ป.ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
 


